



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. บทความพิเศษ: ราคาข้าวโพดกระทบปศุสัตว์ใครรับผิดชอบ	กรุงเทพธุรกิจ
2. ฤกษ์ถึงเวลากลับไปปลูกข้าวโพดปลูกป่า??	ไทยโพสต์
3. ทิศอาร์ไอเห็นด้วยพัฒนา 'เมืองรอง' รายได้กระจาย-ทำท่องเที่ยวยั่งยืน	คม ชัด ลึก
4. ราคาขงพารายังแกว่งตัว ยางแผ่นขึ้น-ยางดิบลง-สหภาพฯค้านเอกชนเก็บเงินเซสส์	ฐานเศรษฐกิจ
5. Bangkok Post: Marijuana high jinks	Bangkok Post
6. เกษตรผนึก 7 ภาคี 4 กระทรวง ทวงคืนผืนป่านาน 2 แสนไร่	ประชาชาติธุรกิจ
7. ประชาชาติธุรกิจ: รื้อสัมปทานปิโตรฯ นโยบายต้องชัดเจน	ประชาชาติธุรกิจ
8. 'อ.ยักษ์'ยึด8แนวทางศาสตร์พระราชาพัฒนารากฐานประเทศ	สยามรัฐ
9. ภาพข่าว: ดันส่งออก	สยามรัฐ
10. ปลื้มปิดฉากยิ่งใหญ่งาน'บึงกาฬ'ชาวสวนซู'โมเดล'แก้ปัญหายาง	มติชน
11. มก.ผนึกกำลัง ก.เกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561	มติชน
12. อุดรธานี...สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรลุยยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : บทความพิเศษ: ราคาข้าวโพดกระทบปศุสัตว์ใครรับผิชอบ

วันที่ : พุธ 24 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 10719 หน้า : 8(ซ้าย)



ราคาข้าวโพดกระทบปศุสัตว์ ใครรับผิชอบ

การสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยนับแต่ปี 2556 จนถึงปี 2560 ที่ผ่านมามีเพียงกว่า 4.5-4.6 ล้านตันต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้จริง ตามความต้องการของตัวพันธุ์สัตว์ จะมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 8 ล้านตันต่อปี

ความเดือดร้อนจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เป็นเหตุให้ต้องสรรหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาใช้ อย่างข้าวสาลี

ด้วยความที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการปกป้องไม่ให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าข้าวสาลี จึงกำหนดให้ผู้ที่ต้องการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ จะต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศ ในอัตรา 3 : 1 ด้วยการรับซื้อ 3 ส่วนในราคา 8 บาท/ก.ก. เพื่อนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน

ปัญหาอยู่ที่ว่า สินค้าเกษตรเป็นสินค้าคอมมูดีตี ทำให้ราคาขึ้นลงตามกลไกตลาด เมื่อคำนวณตามมาตรการของรัฐ จะสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ในปริมาณ 1.5 ล้านตัน เมื่อรวมกับผลผลิตในประเทศที่มีอยู่ จะพบว่ายังมีตามความต้องการของภาคปศุสัตว์อีก 2 ล้านตัน

สภาพของเกษตรกรในภาคปศุสัตว์ไม่ต่างกับการถูกมัดตราสังข์ ไม่สามารถขยับตัวได้ เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะราคาจะสูงขึ้นไปเพียงใด

สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นับแต่ช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมาก็ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นนั้น ผลผลิตกลับอยู่ในความครอบครองของพ่อค้าคนกลาง จนถึงขณะนี้มีราคาอยู่ที่ 9.50 บาท/ก.ก. และมีโอกาสที่ขยับเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 บาท/ก.ก. ขณะที่ราคาเนื้อสัตว์ทั้งไก่ หมู และไข่ไก่กลับมีราคาคงต่ำ เหมือนการขาดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ที่สำคัญราคาที่ปรับขึ้นมกนี้ ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเกษตรกร

ที่ขายผลผลิตไปหมดแล้ว ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถขายให้กับพ่อค้าคนกลางได้ในราคาประกัน เหมือนกับที่พ่อค้าคนกลางขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์หรือไม่

การแก้ปัญหาของภาครัฐที่สนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงด้านเดียว กลายเป็นภาระของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ที่ถูกกำหนดให้มีต้นทุนสูงไปโดยปริยาย

ปัญหานี้ จำเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่อย่างนั้นภาคปศุสัตว์คงยากที่จะมีโอกาสฟื้นตัว

ต้นทุนหลักของภาคปศุสัตว์คือ อาหารสัตว์ที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 60 % การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มากกว่า 10% จากราคาเฉลี่ย 8บาท/ก.ก. ในขณะนี้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้นตามไปด้วย

ไม่เฉพาะในประเทศที่มีปัญหา ภาคการส่งออกก็เริ่มมีปัญหาแล้ว อย่างการส่งออกเนื้อไก่ที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละ 1 แสนล้านบาท ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ระบุว่า ขณะนี้ผู้เลี้ยงสัตว์ต่างประเทศขาดทุน โดยต้นทุนไก่ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 34 บาท/ก.ก. แต่ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 30-31 บาท/ก.ก. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้น จึงเป็นการซ้ำเติมภาคปศุสัตว์และการส่งออก

การส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งจำนวนมาก โดยเฉพาะคู่แข่งอย่างเวียดนาม ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก รวมถึงบราซิล สามารถเข้าไปในตลาดญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป และในปีนี้มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย เช่นเดียวกับสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก รายงานว่า หมูเป็นทั้งตัวราคาเฉลี่ย 42-45 บาท/ก.ก. แต่ส่วนของเนื้อที่สามารถขายได้มีเพียง 50% ส่วนที่เหลือจึงเป็นการขายซาก

ในส่วนของผู้เลี้ยงต้องแบกรับภาระขาดทุนมา 4-5 เดือนแล้วยังต้องถูกบังคับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศตามมาตรการของภาครัฐ

ภาวะราคาเนื้อสัตว์ที่ตกต่ำทางภาคปศุสัตว์ต้องดูแล และรับผิดชอบตัวเองโดยไม่ได้รับการปกป้องจากภาคส่วนใด จึงอยากให้ภาครัฐได้มองเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการดูแลเกษตรกรตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต และให้การคุ้มครองอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดอาเซียนและตลาดโลก

หากภาครัฐเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ไม่บูรณาการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาก็ความมั่นคงและยั่งยืนของภาคปศุสัตว์ไทยอย่างรอบด้าน ประเทศไทยคงไม่ทันต้องสูญเสียตลาดตามด้วยการพังพาบเป็นโดมิโนของบรรดาผู้เลี้ยงสัตว์เป็นแน่แท้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : ฤกษ์ถึงเวลากลับไปปลูกข้าวโพดรุกป่า??

วันที่ : พุธ 24 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 7746 หน้า : 4(ล่าง)

ฤกษ์ถึงเวลากลับไปปลูกข้าวโพดรุกป่า??

! **ทันปัญหาของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 ส่วนแล้วเปลืองใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมันกลับกลายเป็นการเอื้อให้พ่อค้าพืชไร่ค้ากำไรได้เกินสมควร ขณะที่คนปลูกข้าวโพดไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย ยิ่งทำให้รู้สึกหดหู่นำเข้าผลพวงของการทำกำไรนั้นยังกระทบถึงต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ เดือดร้อนกันไปอีกกลุ่ม**

การทำกำไรของพ่อค้าไม่ใช่เรื่องผิด ทุกคนที่ทำธุรกิจย่อมต้องการผลกำไรเพื่อให้กิจการเติบโตก้าวหน้า แต่ทำกำไรเท่าใดจึงจะเหมาะสม สอดคล้องกับกลไกตลาดและไม่ส่งผลเสียถึงเพื่อนร่วมห่วงโซ่เดียวกัน...อย่างไรก็ตาม คำว่า “กำไร” มันคงไม่ใช่ใครออกใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการทำกำไรนั้นมี “นโยบายรัฐ” เข้ามามีส่วนสนับสนุน เปิดช่องให้ดำเนินการได้...

ถ้าจำไม่ผิด นโยบายนำเข้าข้าวสาลี 3 : 1 จะมีรายละเอียดของนโยบายด้วยการบังคับให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แต่ไม่ได้บังคับพ่อค้าคนกลาง) ซึ่งราคาดังกล่าวมักจะสูงกว่าตลาดโลกเสมอ เช่น ปัจจุบันระบุให้ซื้อในราคา 8 บาท/กก. ขณะที่ข้าวโพดในตลาดโลกขายกันอยู่ราวๆ 4-5 บาท/กก. สูงกว่ากันเกือบเท่าตัว ดังนั้นราคา 8 บาทย่อมเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้

ต้องไม่ลืมว่าผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง แต่อาศัยพ่อค้าพืชไร่ในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร นั่นหมายความว่าพ่อค้าเหล่านี้จะมีส่วนในการควบคุมปริมาณข้าวโพดและมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วย หากราคาในประเทศสูง พ่อค้าก็สามารถใช้กลยุทธ์กลวิธีทุก

รูปแบบในการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ข้าวโพดไทยและเก็บสต็อกไว้ทำกำไร

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า

ผลผลิตข้าวโพดของไทยมีเพียง 4.7 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ 8 ล้านตัน แต่กลุ่มพ่อค้าคนกลางกลับพยายามบิดเบือนว่าพื้นที่บางแห่งมีผลผลิตต่อไร่สูงถึงไร่ละ 1 ตัน พื้นที่ปลูกในไทยมีอยู่ราว 7.8 ล้านไร่ จึงน่าจะปลูกข้าวโพดได้ถึง 7.8 ล้านตัน ชัดกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง ความพยายามในการบิดเบือนดังกล่าวเป็นไปเพื่อเปิดช่องให้สามารถนำเข้าข้าวโพดด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวอีก 2 ล้านตันนั่นเอง

เมื่อหมดฤดูกาลหรือเข้าสู่ช่วงที่เกษตรกรขายข้าวโพดออกไปหมดแล้ว ข้าวโพดทั้งประเทศก็จะอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางทั้งหมด เมื่อผนวกกับนโยบายห้ามนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนหากไม่ซื้อข้าวโพดในประเทศก่อน ยิ่งทำให้พ่อค้าคนกลางยิ้มร่า เพราะสามารถตั้งราคาขายให้โรงงานอาหารสัตว์ได้เท่าที่ต้องการ ฝ่ายโรงงานไม่ซื้อก็ไม่ได้ เพราะจะทำให้สายพานการผลิตต้องหยุดชะงัก...ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหน? หากไม่เร่งทบทวนปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ย่อมส่งผลเสียต่อภาคการเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบ

การมุ่งทำกำไรอย่างหนักของกลุ่มพ่อค้า ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากความยากลำบากในการค้าขาย เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีธรรมาภิบาลมีการประกาศนโยบายไม่รับซื้อข้าวโพดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและไม่สนับสนุนการบุกรุกป่าปลูกข้าวโพด เมื่อพ่อค้าไม่สามารถนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงได้ก็จะไม่สามารถขายให้โรงงานที่ประกาศนโยบายนั้นได้ เกิดเป็นความอึดอัดในการทำการค้า จึงเลือกที่จะบีบสถานการณ์ด้วยวิธีนี้

การประกาศรับซื้อข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่จะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : ฤกษ์ถึงเวลากลับไปปลูกข้าวโพดรูกป่า??

วันที่ : พุธ 24 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 7746 หน้า : 4(ล่าง)

ช่วยลดการนุกรุกทำลายป่า มีบริษัทหลายแห่งร่วมดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน แต่พอถูกกดดันเรื่องปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอ ตลอดจนนำเข้เข้าตฤดบทดแทนไม่ได้ เพราะนโยบายของรัฐค้ำคอ กระทั่งทำให้โรงงานอาหารสัตว์บางแห่งเริ่มเปลี่ยนจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีประกาศไปถึงพ่อค้าคนกลางว่าจะเปิดรับซื้อข้าวโพดที่ไม่มีเอกสารสิทธิด้วย

นี้เท่ากับประเทศชาติเสียหายอีกหลายต่อ เช่น 1.การส่งออกสินค้าปศุสัตว์จะถูกห้ามนำเข้าโดยประเทศยุโรป เพราะห่วงโซ่ปศุสัตว์คือข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่รูกป่าทำลายสิ่งแวดล้อมคล้ายกรณีสินค้าประมง หากยุโรปใช้มาตรการนี้เมื่อใดจะกระทบทั้งห่วงโซ่ รวมถึงกลุ่มพ่อค้าคนกลางด้วยโดยปริยาย จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนในห่วงโซ่นี้ต้องร่วมมือพัฒนาการผลิตข้าวโพดให้มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม แทนที่จะมุ่งแต่ทำกำไรอย่างเดียว 2.ในพื้นที่จะส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิต่อไป 3.สิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพิ่มและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ดำเนินมาหลายปีจะล้มเหลว 4.ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติจะประสบความสำเร็จในการบีบบังคับให้เกิดการละเลยประเด้นทำลายป่า มีการรับซื้อข้าวโพดที่ตรวจสอบที่มาไม่ได้เพิ่มขึ้น 5.NGO ที่เคยเรียกร้องให้หยุดปลูกข้าวโพดรูกป่าคงได้เวลาลุกขึ้นมาทวงถามจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง...มันก็จะพัลวันยุ่งเหยิงกันแบบนี้ไปไม่รู้จบ

ริบททวนนโยบายการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 ส่วน เกอะครับ...มันมีทางออกและวิธีแก้ปัญหามากมาย...โปรดอย่าปล่อยให้ทุกอย่างบานปลายและส่งผลกระทบต่อเสยหายในวงกว้างมากไปกว่านี้เลย.

สมคิด เรืองรงค์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : ทิศอาร์ไอเห็นด้วยพัฒนา 'เมืองรอง' รายได้กระจาย-ทำท่องเที่ยวยั่งยืน

วันที่ : พุธ 24 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5915 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 6



ทิศอาร์ไอเห็นด้วยพัฒนา 'เมืองรอง' รายได้กระจาย-ทำท่องเที่ยวยั่งยืน

ผลการประชุมร่วมระหว่าง “วิระศักดิ์ โควสุรัตน์” รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาและ “อัครเดช พิทยาไพสฐ์” รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปร่วมกันในการบูรณาการแผนพัฒนาเชื่อมโยงร่วมกันในด้านต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบท “ท่องเที่ยว 4.0 ของรัฐบาล” เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้ออกกำลังกาย และยั่งยืน

โดยกระทรวงคมนาคมเน้นโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวทั้งปัจจุบันและที่พัฒนาแล้ว (ถนนบูรพาชลทิศ-ถนนเลียบริมทะเลเมืองจันทบุรี) การพัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวและกีฬา (โมเดิร์นพิก เช.บุรีรัมย์) การแก้ไขปัญหาล้างน้ำความสะอาดของนักท่องเที่ยว อาทิ ห้องน้ำ การอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ระบบการเชื่อมโยงรถสาธารณะ Hop on Hop off, ปริมาณการเข้าออกของนักท่องเที่ยวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

“กระทรวงคมนาคมได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เชิญเจ้าหน้าตบความสำคัญก่อนและหลังของเมืองหลัก-เมืองรอง ในวันนี้ยังได้ลงนามคำสั่งร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วย” รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการประชุมในวันนั้น

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ “กรมการท่องเที่ยว” พิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ต้องการกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง คัดกรองส่งนักท่องเที่ยวเข้าชม และเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ถูกเยี่ยมชมจนต้องซ่อม สร้างอย่าง

ยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

“นโยบายข้อหนึ่งของรัฐบาลนี้ที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งอยากให้มีมานานแล้วคือการมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เพราะนักท่องเที่ยวจะไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลัก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว รายได้ก็จะกระจายไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับเมืองรองเลย ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวกระจุกตัว ทำให้ระยะห่างในเรื่องรายได้ของคนเมืองกับชนบทมีมากขึ้น”

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิจัยเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวไว้ตอนหนึ่งในงานสัมมนา “แนวทางปรับตัวของภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน” ที่โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค โดย ดร.นิพนธ์ ยังมองว่าภาคเกษตรมีส่วนสำคัญสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อดึงรายได้เข้าประเทศ ส่งผล

ให้เกษตรกรมีรายได้จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองจะกลายเป็นตลาดใหญ่สำหรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วย

สำหรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินกรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศยื่นคำขอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกว่า 20,000 ล้านบาท เบื้องต้นมีทั้งหมด 2,639 โครงการ แบ่งเป็นเมืองรอง 55 จังหวัด 1,843 โครงการ และเมืองหลัก 22 จังหวัด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธ 24 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

ฉบับที่ : 5915 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อ : ทิศอ่าวโอเห็นด้วยพัฒนา 'เมืองรอง' รายได้กระจาย-ทำท่องเที่ยวยั่งยืน

796 โครงการ

โดยพื้นที่เป้าหมายที่กรมการท่องเที่ยวพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวฮอตนิวยอร์ก และแหล่งที่มีศักยภาพสูง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนมาก โดยจะเน้นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวรอง ส่วนเมืองหลักจะเน้นชมเมืองหรือชุมชนนอกเมือง รวมถึงเมืองที่อยู่รอบๆ สามาถบิณฑก ขณะเดียวกันจะพิจารณาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรมด้วย

“โครงการขนาดเล็กไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือโครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมที่ไม่ใช่การก่อสร้างใหม่หรือขนาดใหญ่และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวลจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก” อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว

โดยมีตัวอย่างแนวคิดหรือลักษณะโครงการ เช่น การสร้างแหล่งกำเนิดสินค้าโอท็อปให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว การพัฒนาตลาดที่มีอยู่เดิมให้เป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาย่านคาวมทาวน์ หรือเซ็นเตอร์พอยต์ของเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย และการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

สำหรับแนวทางการจัดทำงบประมาณพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้จัดตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดทำโครงการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ



ดร.อนันต์ พึ่งพงศ์

สิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองทัพบก กองทัพระือ และกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ยังมีกรมสนับสนุนการค้าเงินงานของ “Lifeguard” ตามชายหาดสำคัญ การวางทุ่นเพื่อการจัดการชายหาด การวางทุ่นสำหรับจอดเรืออนุรักษ์ปะการัง การจัดทำเส้นทางรถสาธารณะเข้าแหล่งท่องเที่ยว การอบรมบุคลากรภาคการท่องเที่ยว การจัดทำทางลาดในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ การจัดทำห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรุกขมรดก การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 108 องค์พระปฐมมา ทุนยนต์เก็บขยะชายหาด และการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วย

● ทีมข่าวคมชัดลึก/www.komchadluek.net ●



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : ทิศอ่าวโอเห็นด้วยพัฒนา 'เมืองรอง' รายได้กระจาย-ทำท่องเที่ยวยั่งยืน

วันที่ : พุธ 24 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5915 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 6



รัฐจัดงบปี 61 วิจัยท่องเที่ยวยั่งยืนรับเมืองรอง

● การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่เร่งสร้างกลไกทำให้เกิดความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและเกิดประโยชน์ต่อคนไทยผ่านยุทธศาสตร์การวิจัยหลังพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 รองจากการเกษตรและอาหาร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทยสู่ “ท่องเที่ยว 4.0” เดิมโตอย่าง “ยั่งยืน” และ “มีคุณภาพ” โดยตั้งเป้าท่องเที่ยวไทยทำรายได้คิด 1 ใน 10 ของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า

สำหรับกรอบการศึกษารายปีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยที่มนักวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น ประกอบด้วย 11 กรอบงานวิจัย จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน มีกรอบการวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-ลาว และการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

2.กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกรอบการวิจัย 4 เรื่อง ได้แก่ การสำรวจศักยภาพและฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย การพัฒนา

เครื่องมือวัดดัชนีประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางการเพิ่มการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กและมีรายได้ต่ำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้

3.กลุ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว มีกรอบการวิจัย 5 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาบทเรียนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์วิกฤติของประเทศไทย การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและบริการเพื่อความ เป็นเลิศ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการกระจายรายได้ที่ดีและยกระดับประเทศออก จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณค่าสูง (High Value Destination) และนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย ทั้งนี้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 ปี ที่ว่า

“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน”

ราคายางพารายังแกว่งตัว

• ยางแผ่นขึ้น-ยางดิบลง-สหภาพค้ำเงินเอกชนเก็บเงินเชสส์

ราคาประมูลยางพารา ณ ตลาดกลาง อ.หาดใหญ่ ย้อนหลัง 1 สัปดาห์

หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

เดือนมกราคม 2561	ยางแผ่นดิบ	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	ราคาเอพไอบี
วันที่ 15	45.25	48.05	54.90
วันที่ 16	46.13	48.67	55.50
วันที่ 17	45.39	49.00	55.10
วันที่ 18	46.01	49.52	55.60
วันที่ 19	45.00	50.05	55.40

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ชาวสวนที่ขึ้นบัญชียางสินค้าควบคุมยังไม่ได้ผลดันราคา ขยับ ยางแผ่นดิบร่วง 1 บาท/กก.ทำรายได้สูญ 4,000 ล้านบาท ขณะที่ “ฉัตรเฉลิม” ทุบโต๊ะจ่ายเยียวยาหยุดกรีดยางกว่า 33 ล้าน เฉพาะ ลูกจ้าง กยท. อีกด้านสหภาพ กยท. อัดค้ำเงินเอกชนเก็บเงินเชสส์ ชดห้นรายได้ปีละ 400 ล้านบาท

“ฐานเศรษฐกิจ” ยังเกาะติดสถานการณ์ราคาของพาราอย่างต่อเนื่อง หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ขึ้นบัญชียางพาราเป็นสินค้าควบคุมตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ซึ่งพบว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของยางแผ่นดิบร่วงหนักสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม โดยปรับตัวลดลงจากวันก่อนที่อยู่ระดับ 46 บาท ลงเหลือ 45 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงวันเดียวกว่า 1 บาทต่อกิโลกรัม (กราฟิกประกอบ)

นายเพิก เลิศวิงพง อดีตรองประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชยสท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การขึ้นบัญชียางพาราเป็นสินค้าควบคุมไม่ได้ส่งผลให้ราคา

ยางปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างไร เนื่องจากเวลานี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รั่ววิสาหกิจที่ดูแลยางพาราของประเทศโดยตรงได้ไปร่วมมือกับผู้ค้ายาง ซึ่งเน้นทำกำไร ดังนั้นจะทำให้ราคาของยางในประเทศปรับตัวขึ้นได้คงยาก ทั้งนี้จากราคายางแผ่นดิบที่ลดลงทุก 1 บาท/กิโลกรัม (กก.) จะทำให้รายได้เกษตรกรหายไปรวมกว่า 4,000 ล้านบาท (คิดจากไทยส่งออกยางปีละกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ดังนั้น กยท. ควรถอนหุ้นออกจากบริษัท ร่วมทุนยางพารา จำกัด ที่ลงทุนร่วมกับบริษัทผู้ค้ายางรายใหญ่ออกมาโดยเร็ว เพราะยิ่งช้าจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ เกิดความเสียหายร้ายแรง และจะสร้างความแตกแยกระหว่างเกษตรกรชาวสวน

ยาง กับผู้บริหาร

สอดคล้องกับนายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่กล่าวว่า การขึ้นบัญชียางพาราเป็นสินค้าควบคุม หากจะให้ได้ผลดันราคา ยางให้ขยับขึ้น รัฐต้องประกาศเลยว่า ผู้ค้าจะต้องซื้อยางพาราในราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกร ถ้าทำได้ เกษตรกรจะได้ประโยชน์ แต่ถ้าประกาศราคาแนะนำแบบปาล์มน้ำมัน ไม่เกิดประโยชน์เพราะผู้ค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ก็ได้

ด้านแหล่งข่าวจาก กยท. เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาพนักงานรับจ้างกรีดยาง ของ กยท.กว่า 1,000 คน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา กว่า 33 ล้านบาทในการจ่าย 2 เดือน คือ มกราคมกับ กุมภาพันธ์ ส่วนมีนาคมปิดกริดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วไม่ต้องจ่าย ส่วนพนักงานจ้างกรีดยางของกรมวิชาการเกษตรทางกรมจ่ายเป็นเงินเดือนไม่มีผลกระทบ ส่วนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ต้องให้ทางผู้บริหารไปทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือโดยตรง

นายจิตตินวิเศษสมบัติ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเสียหายจากสวนยางของ กยท.ต้องหยุดกรีดยาง (เพื่อลดชีพหลายยาง และดันราคา) เป็นหลักพันล้านใครจะชดเชยให้ อย่างไรก็ดีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเป็นสิทธิ์ที่พนักงานควรจะได้รับ ส่วนกรณีผลจากการปรับอัตราค่าเก็บเงินค่า

ธรรมเนียมการส่งออกยาง(เงินเชสส์) ในอัตราใหม่ 2 บาท/กก.เป็นอัตราคงที่ ส่งผลให้ในปี 2560 กยท.เก็บเงินเชสส์จากผู้ส่งออกยางได้สูงกว่า 9,000 ล้านบาท แต่ทาง กยท.ระบุว่า การเก็บระบบนี้อาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะยังมีปริมาณยางจำนวนมากที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนส่งออก จึงคิดจะจ้างเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งทางสหภาพไม่เห็นด้วย เพราะทุกวันนี้การเก็บเงินเชสส์ยังไม่พอค่าจ้างพนักงานกว่า 3,000 คนเลย และหากจ้างเอกชนจัดเก็บ พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะไปทำอะไร ขณะที่ต้องเสียค่าจ้างเอกชนจัดเก็บกว่า 400 ล้านบาท/ปีคุ้มหรือไม่ และเอื้อใคร ■

Established 1946

Bangkok Post

THE NEWSPAPER YOU CAN TRUST

Marijuana high jinks

The government is still unable to articulate a coherent policy on currently illicit drugs. While there obviously is some support inside the cabinet to liberalise laws, no rational programme has yet emerged. Senior ministers up to Prime Minister Prayut Chan-o-cha refuse to touch the subject. And the same situation holds within the Royal Thai Police. Police departments concerned support a new policy of liberalisation but at headquarters, the police chief still can't get past the failed war on drugs.

The newest influential voice seeming to favour a gentle but real liberalisation is Deputy Agriculture Minister Wiwat Salayakamthorn. Last week he made an encouraging statement supporting legal marijuana plantations. Where previous advocates called for decriminalising amphetamines and methamphetamine, Mr Wiwat put the spotlight on marijuana.

The government recently opened the way for farmers and companies to grow a type of hemp without the component that marijuana smokers seek for a high. Commercial hemp is used to produce a limited number of products like rope. But the eyes of the world and many Thais are on hemp with the tetrahydrocannabinol molecule. That is THC, the chemical that gives recreational smokers their kick. More importantly, it is what science uses to transform common marijuana into a substance with medical properties.

An almost perfect example of the lack of coordination has just got under way in the Northeast. As Mr Wiwat

was giving a rather confusing opinion of the marijuana situation, a positive step was begun, and even published on Jan 6 in the *Royal Gazette*. Farmers, the Ministry of Public Health and the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) signed an agreement on a marijuana research project in Sakon Nakhon province.

There may be no better place for this pilot programme. Sakon Nakhon is where the country's strongest THC-content hemp grows. The plant grows in the wild as well as on (until now) illegal fields. Authorities and agricultural experts will join the programme to ensure security of the crops, and provide controlled samples to the scientific laboratories. This type of research, stretching from the top of government into the farmers' fields, will hopefully become a model.

That fact is that in the past decade, medical uses for THC-grade marijuana have been found that go far beyond simply smoking a marijuana cigarette. The greatest advances by far have been in Britain. Drugs have been developed with THC and cannabinoid that relieve cancer pain, reduce spasticity in multiple sclerosis patients, and prevent or reduce nausea and vomiting in patients undergoing cancer treatment.

Marijuana-based pharmaceuticals approved and in use in the UK and many other countries claim to protect the brain from damage and then aid in memory restoration after surgery. A drug called HU-308, still under testing, appears to reduce hypertension. At least two others still being tested on humans show they reduce appetite and so aid in weight loss.

Exactly because marijuana has been illegal worldwide for so long, science and pharmaceutical companies have been unable to conduct proper tests. Until recently, the value of "medical marijuana" was based completely on anecdotal testimony of individuals. Many of them simply wanted the marijuana. But now science is discovering exciting, legitimate medical uses for the drug.

The government should move quickly to expand its policy of legal marijuana plantations. Crops should be controlled but available to science for testing and development. The myopia about illicit drugs of the past four decades should be lifted. It is past time the government took a proper and useful look at outdated, harmful and unnecessary drug laws, and got behind a true programme of reform of the legislation to present to the nation.

1รอบ 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าต้นน้ำ 13 จังหวัดภาคเหนือต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาวิกฤตอย่างหนัก ป่าไม้ถูกบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพด บนพื้นที่กว่า 8.6 ล้านไร่ ล่าสุดถูกเสนอเข้าเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่หลายฝ่ายยังต้องร่วมกันหาทางออกรูปแบบ set zero ไปยัง “คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อการพัฒนา” โดยให้พื้นที่ จ.น่านนำร่อง “อาจารย์ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลุยแก้ปัญหาคือเขี้ยวโล้นรูปแบบโคก-หนอง-นาโมเดล โดยให้อุทยานศรีน่าน จ.น่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบขยายผล

พนักร่วม 7 ภาคี่ 4 กระทรวง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.วิวัฒน์ได้กล่าวระหว่างลงพื้นที่ในงาน “เอามื้อจอบแรก ที่น่านตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคินป่าต้นน้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จ.น่าน ว่า ปัญหาคือพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเป็นปัญหาที่สะสมมานาน โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ 4 สายหลัก ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งถือเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกทำลายกว่า 8.6 ล้านไร่ ประชาชนอาศัยอยู่ 8 แสนรายประสบปัญหาที่ดินทำกิน หน่วยงานขาดการเชื่อมโยงต่างคนต่างแก่งไม่ป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีมติว่า การจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันหรือเขี้ยวโล้นต้องใช้ 3 แนวทาง ควบคุมดูแลพื้นที่ดูแลคน และพัฒนาเกษตร เน้นบูรณาการ 4 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

เกษตรพนัก 7 ภาคี่ 4 กระทรวง ทวงคินผินป่า่นาน 2 แสนไร



สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้อุทยานศรีน่านเป็นต้นแบบเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นครั้งแรกในการอบรมสร้างการรับรู้ให้ชาวบ้านจับจอบสร้างระบบน้ำใช้รูปแบบโคกหนองนาโมเดลและหม่มดิน ไม่มีการใช้สารเคมี จะเพิ่มผลผลิตได้ 3 เท่า ลดปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ศาสตร์พระราช โดยให้มีการกักเก็บน้ำจากการชูดร่อนน้ำตามความลาดชัน ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายเกษตรกรน่านเข้าร่วม 108 แปลง 15 อำเภอ และจะขยายผลไปยังแห่งอื่นต่อไป เช่น แม่แจ่ม

เพิ่มป่าต้นน้ำเป้า 1 หม่มไร

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ผ่านมานายราชกรไม่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูพื้นที่และจัดสรรที่ดินยาก เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจ จึงจัดฝังจัดการน้ำดิน ปลูกพืชผสมผสาน แบ่งส่วนให้ชาวบ้านอยู่ได้พอเพียง และทวงคินพื้นที่ป่าไปพร้อมกัน ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มป่าต้นน้ำ จ.น่าน กว่า 1 หม่มไร เป็นพื้นที่คินจากอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ถูกบุกรุก 1.2 หม่มไร ให้คินแล้ว 3 พันไร่ โดยมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ขณะนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถูกบุกรุกกว่า 1 แสนไร่ ได้คินมา 1 หม่มไร จะเน้นปลูกป่าโดยน้อมนำโครงการพระราชดำริฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โครงการปิดทองหลังพระเข้ามา

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 25 - อาทิตย์ 28 มกราคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5013

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 57.39

Ad Value: 77,476.50

PRValue (x3): 232,429.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เกษตรมณี 7 ภาคี 4 กระทรวง ทวงคืนผืนป่า 2 แสนไร่

ร่วมทำให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด

ปัจจุบันทวงคืนผืนป่า 2 แสนไร่ เมืองน่านกลับมาสมบูรณ์มากขึ้น ตอนนี้ ป่าต้นน้ำเหลือร้อยละ 60 หายไป ร้อยละ 40 นับจากนี้ต้องหยุดยั้งการ ปลูกข้าวโพดกว่า 4 แสนไร่ให้ได้ มี แผนร่วมกับกระทรวงเกษตรฯให้ปลูก พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 2 ล้านไร่

ขณะที่ นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้า อุทยานแห่งชาติศรีน่าน บอกว่า การแก้ ปัญหาบุกรุกป่าแก๊ไขยาก ส่วนหนึ่ง เพราะชาวบ้านไม่เข้มแข็ง ไม่เชื่อมั่น หน่วยงานทำให้ไม่มีแรงจูงใจ เมื่อชาวบ้าน ไม่มีโฉนดที่ดิน ต้องไปกู้เงินปลูกข้าวโพด แต่หลังปี 2557 รัฐบาล คสช.เข้ามา จัดระเบียบจึงค่อยมาคุยกันแก้ไขขอ คืนพื้นที่ได้

“ตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจจากการอบรม ค่อย ๆ หาทางออกร่วมกับชาวบ้านแบบ พี่น้อง แก๊ทีละเปลาะระหว่างรอกฎหมาย ใหม่ที่จะออกมา ให้คนอาศัยในพื้นที่อุทยาน ง่ายขึ้น และ จ.น่านมีพื้นที่ 7 ล้านไร่ กว่า 6 ล้านไร่เป็นภูเขา แหล่งต้นน้ำที่อุดม สมบูรณ์ที่สุดเหลือแค่ 72% ส่วนที่หายไป 28% เป็นภูเขาหัวโล้น จะให้คืน 100% ต้องใช้เวลา ฉะนั้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย สำคัญ โดยเฉพาะกฎหมายการจัดสรร ที่ดินทำกิน ให้เท่าเทียม และมีรายได้ จากการปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวโพด”

รื้อสัมปทานปิโตรฯ นโยบายต้องชัดเจน



แม้รัฐบาลจะใช้หลายแนวทางแก้ปัญหาแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมในเขตปฏิรูปที่ดิน ล่าสุด 26 ธ.ค. 2560 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่เนื่องจากยังมีปัญหาหลายเรื่อง ทำให้เอกชนที่สนใจเข้าสำรวจและผลิตปิโตรฯ ไม่เชื่อมั่น

ยิ่งปลายปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เข้าจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกป่าไม้กับ บจ.อีโคโอเรียนท์ ริชเชส (ประเทศไทย) ที่ได้รับสัมปทานปิโตรฯ แหล่งวิเชียรบุรี ในที่ดิน ส.ป.ก. จ.เพชรบูรณ์ ที่อยู่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ ยิ่งบั่นทอนความมั่นใจนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

และแม้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน จะสั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเร่งหาทางออก ด้วยการสำรวจรวบรวมแหล่งสัมปทานปิโตรฯที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหลายหน่วยงานให้รัฐบาลแก้ไข ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน แต่อาจต้องเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปลดล็อกข้อกฎหมายอีกรอบ ทำให้การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรฯ บนบกล่าช้าออกไปจากที่กำหนด

ขณะเดียวกัน กฎกระทรวงใหม่ แม้จะมีหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางในการเยียวยา หรือจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรที่เสียโอกาสทำกินในที่ดิน ส.ป.ก.ชัดเจน จึงมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดปัญหาตามมา

โดยเฉพาะค่าชดเชยเยียวยาซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติว่าจะกำหนดอย่างไร และอัตราที่เหมาะสมเป็นธรรมควรอยู่ระดับไหน จึงคุ้มค่ากับการสูญเสียโอกาสและเกษตรกรยอมรับได้ ขณะที่ภาคเอกชนที่ต้องจ่ายค่าชดเชยก็ไม่แบกภาระมากเกินไป

ที่รัฐบาลต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนคือ นอกจากจะแก้ปัญหาความล่าช้าในการสำรวจและผลิตปิโตรฯในที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยังติดขัด และให้สามารถเดินหน้าเปิดประมูลสัมปทานแหล่งปิโตรฯแห่งใหม่ เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการนำปิโตรฯจากแหล่งดังกล่าวมาใช้ และลดการสูญเสียโอกาสที่รัฐจะมีรายได้จากค่าภาคหลวงแล้ว อาจต้องขยายผลถึงการให้สัมปทานสำรวจและผลิตเหมืองแร่ กับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ในกรณีอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันควบคู่กันไป

ด้วยการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติทุกขั้นตอน กระบวนการให้โปร่งใสชัดเจน ยึดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร นักลงทุน เจ้าหน้าที่รัฐเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎกติกา หากทำได้นอกจากข้อติดขัดจะหมดไปแล้ว สารพัดปัญหาที่จะไม่มีตามมามากมายหลัง

‘อ.ยักษ์’ยึด8แนวทางศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาฐานประเทศ

ลุยขับเคลื่อนแผนชาติ20ปี

“รมช.เกษตรฯ” ชี้แผนชาติ 20 ปี ปฏิรูปประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คาดเสร็จเดือน พ.ค.นี้ ระบุเร่งแก้ความเหลื่อมล้ำให้ได้ตั้งผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 77 จว. เดินหน้าสานงานพระองค์ ใช้ 8 แนวทางศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาฐานประเทศ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อติดตามงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แต่งตั้งผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นชพ.) ทุกจังหวัดๆ ละ 12 คน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน โดยมีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ 5 คน กระทรวงเกษตรฯ 3 คน และคัดเลือกผู้นำท้องถิ่นมาร่วม 4 คน รวมกว่า 900 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องมาแล้ว อีกทั้งโครงการดังกล่าว มีงบประมาณ 8 พันล้านบาท ขณะนี้ลงพื้นที่ทำแผนขับเคลื่อนไปได้มาก สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปีของสภาพัฒน์ฯ และแผนชาติ 20 ปี ทุกแผนมีเป้าหมายให้คนไทยน้อมนำศาสตร์พระราชารักษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ

องค์กรเกษตรกร เป็นรากฐานของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ให้ได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวได้ว่า ได้นำหลักปรัชญา 8 ประเด็นบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งเรื่องน้ำ เช่น การกักเก็บน้ำ ในรูปแบบประยุกต์ โคก-หนอง-นาโมเดล ชุดหลุมชนมครก ในพื้นที่เพาะปลูกรองรับน้ำฝนได้กระจายทำกวางหมื่นโครงการ 24 ลุ่มน้ำ 69 จังหวัด ชาวบ้านนำไปทำเกษตรอินทรีย์ ได้ผลจริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ปลอดภัยได้ ลดต้นทุนได้ รวมทั้งเรื่องดิน ทรงศึกษาเรื่องปลูกหญ้าแฝก พื้นฟูสภาพดิน ซึ่งมี 49 ประเทศ ให้การรับรอง จนสหประชาชาติประกาศวันที่ 5 ธ.ค. ทุกปีเป็นวันดินโลก

“ในหลวง ร.9 ทรงรับสั่ง ให้ปรับสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโสมง ลุ่มน้ำป่าสัก สภาพดินเสื่อมโทรมมาก เพราะเกษตรกรใช้สารเคมีมาตลอดจากปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยสมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จพระราชดำเนิน ติดตามการแก้ไขสภาพพื้นที่ ซึ่งใช้ทฤษฎีใหม่ จัดการ น้ำดิน ทุกคนบริโภคอาหารปลอดภัย ส่วนผลผลิตเหลือ ส่งให้ทั่วโลก ตามที่เอฟโอไอ ประกาศให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงโลก ซึ่งคาดว่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้านจะเรียบร้อยนำเข้าคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษา มีกรอบงบประมาณระยะเวลาปฏิบัติ รวมทั้งแผนย่อยปฏิรูปเศรษฐกิจและแผนปฏิรูปภาคเกษตรฯ ของกระทรวงเกษตรฯทุกหน่วยงานเดินตามแผนนี้ลงสู่พื้นที่เดือน พ.ค.นี้”



ดันส่งออก...นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยมีเกษตรกรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญพืชส่งออกและผู้ส่งออก ประธานและผู้นำกลุ่มเกษตรกร ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ปลื้มปิดฉากยิ่งใหญ่งาน'บึงกาฬ' ชาวสวนซู'โมเดล'แก้ปัญหาหายาง

วันสุดท้ายงานยางบึงกาฬคนแน่น 'พินิจ'ปลื้มประสบความสำเร็จ ชี้
เนื้อหาแน่น-ยกระดับขึ้นอีก เครือข่ายสวนยางซูวิธีแก้ปัญหาหายาง
แบบ'บึงกาฬโมเดล'

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

'บึงกาฬ'

ส่งท้ายยิ่งใหญ่งานยางบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่บริเวณสนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มี
การจัดงาน "วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ
2561" ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 โดยวันนี้เป็นวัน
สุดท้ายของงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงาน
มีพิธีมอบหนังสือแก่ 50 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ โรงเรียนละ 22,195 บาท รวมมูลค่า
กว่า 1 ล้านบาท โดย น.ส.ปานบัว บุนปาน รอง
กรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท มติชน
จำกัด (มหาชน) มอบให้กับนายวิเชิต จิตรจักร
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ คนขยัน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และ
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ,
พิธีมอบรางวัลแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์
ประเทศไทย และกองเชียร์ยางพารา โดยนาย
พินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี และ
ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ นายพิสุทธิ บุญพรหมพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยมีพลโท
ธรรการ ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน
พิธีมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียน 8
อำเภอ และ สก.เมืองบึงกาฬ โดย น.ส.ปาน
บัว บุนปาน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรับ
มอบหนังสือ 8 อำเภอ และ พ.ต.อ.อนุกุล ดาว
ลอย ผกก.สก.เมืองบึงกาฬ รับมอบหนังสือ
จากนั้นก็มีพิธีมอบรถสามล้อขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า มูลค่า 62,900 บาท โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดบึงกาฬคัดเลือกจาก 10 ภาพ



แชมป์กรีดยาง - พล.ท.ธรรการ ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบเงินรางวัล 5 หมื่นบาท ให้กับ
นายเทพคงดา สาขา ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ระดับอาเซี่ยน โดยมีนายพินิจ
จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรีด้วย ในงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬวันสุดท้าย ที่สนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ 23 มกราคม

ประทับใจของผู้ร่วมงานที่ร่วมกิจกรรม "ถ่าย
ภาพ" กับ "มุมมองประทับใจในงาน" พร้อม "ให้
เหตุผลประกอบ" จากนั้น "เช็กอิน" งาน
วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561 ติด
แฮชแท็ก #งานยางพาราบึงกาฬ โพสต์ลง
เฟซบุ๊ก โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ รวมถึงพิธี
มอบรางวัลการแข่งขัน มีดกรีดยางนกเงือก
โดยนายพินิจ จารุสมบัติ มอบรางวัลชนะเลิศ
แข่งขันกรีดยางด้วยมีดนกเงือก 3 รางวัล และ
รางวัลชนะเลิศการประกวดตำมดไม้แกะ
สลักมีดกรีดยางนกเงือก 3 รางวัล รวมมูลค่า
กว่า 200,000 บาท

พินิจชี้เนื้อหาแน่น-ยกระดับ

เวลา 11.00 น. นายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดี
รองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรม
ไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ได้จัด
งานเลี้ยงให้กำลังใจเด็กเยาวชนผู้เข้าร่วม
การแข่งขันจัดการประกวด "ไทยแลนด์ลูก
ทุ่งคอนเทสต์ 2018" ซึ่งด้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา โดย
ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าโรงเรียนเทพมิตร
ศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
พร้อมด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ และเกียรติบัตร, โรงเรียนปึกธงชัย
ประชานิมิต อ.ปึกธงชัย จ.นครราชสีมา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล
100,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติ
บัตร, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง
จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมด้วย
รางวัลและเกียรติบัตร และโรงเรียนจ่านกร้อง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก, โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล
60,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลและเกียรติบัตร

นายพินิจกล่าวว่า งานวันยางพาราและ
กาชาดบึงกาฬทางจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องได้
น้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำแนวทางพระ
ราชดำริ ตามแนวคิดของงานที่ว่า "ศาสตร์
พระราชารุ่งเรือง เมืองศูนย์กลางยางพารา
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า เปิดประตูการค้า
อินโดจีน" เป็นแนวทางชี้แนะประชาชนใน
การดำเนินชีวิตแบบเกษตรพอเพียง มีการ
จัดนิทรรศการซึ่งเป็นหัวใจของงานที่สำคัญ
เป็นยุทธศาสตร์ของงาน นอกจากนี้ เวที
การประกวด "ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์

2018” ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ และสำหรับภาพรวมของงานวันยางพาราปี นี้เนื้อหาแน่นและมีประโยชน์ต่อเกษตรกร และบุคคลทั่วไปอย่างมาก แล้วมีนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่โชว์ในกระดาษ มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งสู่การแปรรูปครบถ้วน เห็นได้ง่ายจากหมอนยางพารา ที่วันนี้สร้าง มูลค่าเพิ่มได้ทันที มีตลาดรองรับ และยังมี อีกหลายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการทั้งในและ ต่างประเทศ

“การจัดงานวันยางพาราทุกครั้งที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อจังหวัดบึงกาฬอย่างมาก ทั้งเกิดโรงงาน และความร่วมมือมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงแรมเกิดใหม่เพิ่ม ขึ้นมากมายต่อยอดจากงานนี้ แล้วงานแบบนี้ เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวน ยางและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงนาม ความร่วมมือกับประเทศจีนซึ่งเป็นนิมิตหมาย ที่ดี อย่างน้อยถ้าความร่วมมือสำเร็จมูลค่าน่าจะ เห็นผลใน 1-2 ปี หลักหมื่นล้านแน่นอน ปีนี้ ความเป็นประชารัฐแน่นขึ้นยกขึ้นไปอีกระดับ” นายพิณิจกล่าว

พ่อเมืองปลื้มคนรู้จักบึงกาฬมากขึ้น

นายพิสุทธิ นุชยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานวัน ยางพาราและกาชาดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ในวันนี้ เรียกได้ว่าเราขยับก้าวการพัฒนาเรื่อง การจัดงานเข้ามามากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้า ตรงนี้ หรือตลอดระยะเวลาทั้ง 7 วัน งาน กิจกรรมต่างๆ พี่น้องชาว จ.บึงกาฬได้รับความ สนใจมากขึ้น และเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ จะให้เกษตรกรเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางด้านยางพาราที่ก้าวหน้ามากขึ้น ตาม ว่าตลอด 7 วันมา ไม่ว่าจะในเรื่องการแสดงผล นิทรรศการ ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำ มาโชว์ รวมถึงการแข่งขันการกรีดยางพารา เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และในปีหน้าคิดว่าจะ ยิ่งใหญ่มากกว่านี้

“ส่วนการพัฒนาเยาวชนที่เข้ามาพัฒนา เรื่องดนตรี ปีนี้เราเอาแชมป์ทั้ง 4 ภาคมา ร่วมการแข่งขันด้วย ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จ ให้เด็กเยาวชนของ จ.บึงกาฬให้ได้ก้าวหน้า พัฒนาทางด้านนี้ตามไปด้วย และเกิดผล สำเร็จ ซึ่งเมื่อคืนที่มีการชิงแชมป์กัน ตาม

ว่าในส่วนของเด็กบึงกาฬให้ความสนใจเป็น อย่างดี ถึงแม้ว่าจะได้รับเพียงรางวัลชมเชย เขาจะนำประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาตัว เองทางด้านดนตรี การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการแสดงศิลปหัตถกรรมของโรงเรียน อยู่แล้ว และจากการจัดงานครั้งนี้คนทั่วไป รู้จัก จ.บึงกาฬมากขึ้นแน่นอน ด้วยสื่อที่ออก ไป ตลอดจนเรื่องการจัดงาน งานนิทรรศการ ในส่วนนี้เป็นของดีและแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดด้วย จะเห็นได้ว่าคนเริ่มมาสนใจมาก ขึ้น และรู้จัก จ.บึงกาฬมากขึ้น อีกทั้งงาน นี้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของบึงกาฬ แน่นอน” นายพิสุทธิกล่าว

อบจ.บึงกาฬหนุนแปรรูป

นายนิพนธ์ คนขยัน นายจ.บึงกาฬ และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ระบุว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานหารือระหว่างจัด ประชุม ครม.สัญจรที่ จ.นครราชสีมา ได้มีโอกาส กราบเรียนว่างบกลุ่มภาคที่สำนักงบประมาณ เตรียมให้บึงกาฬไปต่อยอด ไม่มีเรื่องยางพารา มีแต่เรื่องข้าว จึงบอกให้แก้ไขเรื่องยางด้วย ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลก็เข้าใจ การแก้ไขเรื่องยาง คือการแปรรูป เราก็ก็นำไปทำล้อยางรถต่างๆ แมริเออร์ กวอย หรือรองเท้ายางทั้งหมด ทาง รัฐมนตรีจึงให้ใส่โครงการได้ ซึ่งได้เสนอไปแล้ว 200 ล้านบาท

นายนิพนธ์กล่าวว่า งานวันยางพาราและ กาชาดครั้งนี้ประสบความสำเร็จมาก วันนี้ บึงกาฬจุดประกายการเอายางพารามาแปรรูป อย่างชัดเจน เป็นความสำเร็จประการแรก ประการที่สอง ความร่วมมือร่วมมือ ซึ่งวันนี้ ทางแม่ทัพภาคที่ 2 ก็ได้มาเห็น ดังนั้น นับว่า งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรายังได้ต่อยอดเรื่องยางพารา สมบูรณ์ทุกเรื่อง

แม่ทัพภาค 2 ชมจัดงานยิ่งใหญ่

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีในการจัด งานวันยางพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561 ซึ่งเป็นงานประเพณีของ จ.บึงกาฬ งานหนึ่ง สามารถจัดได้อย่างยิ่งใหญ่และมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาค เอกชน ตลอดจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาลงนาม เอ็มโอยูร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของ จ.บึงกาฬและจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย งาน วันยางพาราเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ เกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก แสดงถึง ความรักความสามัคคี คือมางานจะได้ทั้งความ รู้ เพราะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีส่วน ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกรีดยาง และขวัญกำลังใจของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น เพราะหลังจากที่เหนื่อยกันมาตลอดทั้งปี ทาง จังหวัดก็จัดเป็นงานประจำปี มีการประกวดกัน ประกวดกองเชียร์ ให้รางวัลกองเชียร์ด้วย ทั้ง ยังจัดงานบันเทิงประกอบไปด้วย มีการยกนวัต กรรมจากทางภาคใต้มาเผยแพร่ในภาคอีสาน

“นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมการใช้ยางให้ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำถนน ด้านกีฬา สนามฟุตบอล หมอน ที่นอน และอื่นๆ เพราะ จะทำให้มีการใช้ยางมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสูง ขึ้นอีก ประกอบกับในทางทหารก็มีโครงการ ที่จะใช้ยางพาราในการทำถนนและสนาม ฟุตบอลในหน่วยทหารด้วย ก็ให้กำลังใจกับ พี่น้องประชาชนนะครับว่าทหารยังเป็นที่พึ่ง ของประชาชนเสมอ และขอให้ความร่วมมือ แก่ทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประชารัฐ หากทุกท่านปฏิบัติกันอย่างจริงจัง จะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตเป็นอย่างมาก” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว

เครือข่ายสวนยางซูโม่บึงกาฬโมเดล

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือ ข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยาง แห่งประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ ถือ เป็นโอกาสดีของเกษตรกร ที่จะได้มาศึกษา เทียบชม เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของ ชาวสวนยาง เพราะ จ.บึงกาฬ ถือเป็น จังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง และมีพื้นที่ปลูกยาง มากที่สุดของภาคอีสาน ดังนั้น เครือข่าย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่ง ประเทศไทย ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำงาน ร่วมกับองค์การสวนยาง ได้ถือโอกาสนำ สมาชิก ประธานเครือข่ายของแต่ละจังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสาน 12 จังหวัดมาร่วมงาน และเปิดการประชุมหารือ สรุปปัญหา รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีการช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกร เพื่อจะได้เสนอปัญหาไป ยังรัฐบาลหาทางช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องของ

ราคาขายพารา รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือ
สนับสนุนระยะยาว

“ทางเครือข่ายสวนยางอีสานมาร่วมงาน
วันยาง หรือ และเสนอบึงกาฬโมเดล แก่
ราคาขาย ต้องการให้รัฐบาลใช้วิธีการบริหาร
จัดการแทนนโยบายการงดกรีด การลด
พื้นที่ปลูก และการตัดโค่นยางพารา เชื่อ
มั่นว่าไม่ใช่ทางออกที่ถาวรแน่นอน เพราะ
เกษตรกรส่วนใหญ่มาไกล หุดไม่ได้แล้ว
ต้องหาทางช่วยเหลือ ซึ่งลัทธิที่ผ่านมามี
เป็นข่าวดี หลังมติ ครม.ประกาศให้ยางพารา
เป็นสินค้าควบคุม โดยกระทรวงพาณิชย์จะ
เข้าไปดูแลกับกระทรวงเกษตรฯ จะส่งผลให้
ราคาขายดีขึ้น เชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะ
แก้ไขได้ และส่วนสำคัญที่สุด ทางเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย ต้องการสนับสนุนให้ทางรัฐบาล
ตั้งบึงกาฬโมเดล ในการแก้ไขปัญหาราคายาง
รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการวางต้นแบบในการ
บริหารจัดการซื้อขายพารา รวมถึงโรงงาน
แปรรูป นวัตกรรมจากยางพารา เช่น หมอน
ยางพารา การทำยางเคบ และคาดหวังมาก
ที่สุดคือ การสนับสนุนให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง
นำน้ำยางพาราไปทำถนน อยากให้รัฐบาลเร่ง
ดำเนินการ เพราะนี่คือทางรอดของเกษตรกร
ชาวสวนยาง” นายธีระชัยกล่าว

หอการค้าฯ-ช่วยยกระดับ จว.

นายเจตน์ เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้า
จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า บริบทของการจัดงาน
วันยางพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้จัด
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งตลอด
ที่ผ่านมา มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่เข้ามา
ช่วยเกษตรกรให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ชาวสวน
ยางพาราเองก็มีแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น
ไม่ใช่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีหลายๆ อย่างเพิ่ม
เข้ามาในสวนยางพารา เช่น เกษตรผสมผสาน
ก็ได้ผลดีในช่วงที่ราคายางพาราลดต่ำ แต่สิ่ง
สำคัญสุดที่แก้ไขได้ผลที่สุดคือเรื่องของการ
เอาเทคโนโลยีมาช่วยแปรรูปยางพารา และ
การจัดงานมีผลต่อจังหวัดบึงกาฬมาก เพราะ
กลายเป็นจุดสนใจของผู้ประกอบการยาง ของ
นักวิชาการยาง ที่เขามองว่าเรื่องยางในภาค
อีสานต้องมาที่บึงกาฬ ซึ่งทำให้บ้านเมืองมี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และเท่ากับเปิดตลาดให้
ผู้ซื้อผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
รู้จัก ได้มาเลือกซื้อ ซึ่งงานในปีนี้ก็ได้รับความ

สนใจจากชาวต่างชาติไม่น้อย และที่เห็นเป็น
รูปธรรมก็คือธุรกิจแปรรูปไม้ยางพาราที่เกิด
ขึ้นมากมายหลายที่ และในอนาคตอีกไม่นาน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 จะเกิดขึ้น
และมีโอกาสที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

“การสร้างโอกาสที่จะดึงเอาผู้ประกอบการ
ดิ่งนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งทางหอการค้า
ได้ร่วมกับจังหวัดได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับ
เขตนิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ไว้รองรับนักลงทุนแล้ว และไม่เพียงจังหวัด
บึงกาฬเท่านั้นที่กำลังพัฒนา ทางแขวงบอลิคำ
ไซ ผัง สปป.ลาว ก็มีการพัฒนาเมืองเพื่อเตรียม
รองรับสะพานแห่งที่ 5 เช่นกัน โดยมีการลง
นามบันทึกความเข้าใจระหว่างแขวงบอลิคำไซ
โดยแผนกแผนการและการลงทุน กับนางสาว
มณฑกานต์ เขียววิชัย ประธานบริษัท ไฮยอน
เซนหลิน อินดัสตรี จำกัด และนางสาวเซ่ง
หยาน ตัวแทน บริษัท China Railway Bureau
20 Group Corporation ในนามผู้ดำเนินการ
ก่อสร้าง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ศึกษาสำรวจโครงการพัฒนา เช่น 1.โครงการ
ศึกษา สำรวจออกแบบเขตพัฒนาทางเสียด
เมือง 2.โครงการสำรวจออกแบบและพัฒนา
เขื่อนป้องกันปากน้ำชัน-ท่าด่าน 3.โครงการ
ก่อสร้างทางเสียดเมือง และ 4.โครงการสำรวจ
เขื่อนป้องกันตลิ่งตามลำแม่น้ำโขง อยู่เขตแขวง
บอลิคำไซ สปป.ลาว โดยมีหอการค้าจังหวัด
บึงกาฬ และท่านบุญเล็ง ปะท่ามะวง รองเจ้า
แขวง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ร่วมกันเป็น
สักขีพยาน” นายเจตน์กล่าว

เผยแนวทางพัฒนาอีกหลายด้าน

ด้านนายภคพล บุตรสิงห์ ที่ปรึกษา
หอการค้าจังหวัดบึงกาฬและผู้ประสานงาน
ระหว่างประเทศไทย-ลาว กล่าวว่า กลุ่มทุน
เยอรมันและจีนเตรียมที่จะทุ่มทุนก่อสร้าง
สนามบินนานาชาติ ในแขวงบอลิคำไซ สปป.
ลาว โดยจะใช้สนามบินทหารเก่า มีพื้นที่
ประมาณ 2,400 ไร่ ใช้งบประมาณ 20,400
ล้านบาท สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่
ถนนหมายเลข 13 ตรงข้ามจุดที่จะก่อสร้าง
สะพานไทย-ลาวแห่งที่ 5 บนพื้นที่ 2,000
เฮกตาร์ หรือประมาณ 12,000 ไร่ โดยใช้
ทุนสร้างประมาณ 50,000 ล้านบาท สร้าง
ศูนย์กลางการเงินการธนาคาร งบประมาณ
1,700 ล้านบาท ขณะเดียวกันนักลงทุนจีน
ยังได้ทำการศึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อ
ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากสะพานมิตรภาพ

แห่งที่ 5 บึงกาฬ เมืองปากซันถึงท่าเรืออุ้งอ่าว
ในจังหวัดฮาทิงห์ เวียดนาม ระยะทาง 240
กม. โครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้นต้องใช้งบ
ประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านดอลลาร์ หรือ
ประมาณ 170,000 ล้านบาท

“บึงกาฬได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็น
จังหวัดมาแล้ว 6 ปีกว่าๆ ที่ผ่านมามีพัฒนา
เมืองพร้อมๆ กับพัฒนายางพาราอย่างต่อเนื่อง
ดูได้จากสภาพแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งตึกกรม
บ้านช่องผุดขึ้นยังกับดอกเห็ด สถานประกอบการ
การโรงแรมเพิ่มขึ้นทุกปี ถนนหนทางก็พัฒนา
มากขึ้น รัฐบาลให้งบประมาณมาพัฒนาเมือง
อย่างต่อเนื่องจากถนน 2 เลนก็จะเพิ่มเป็น 4 เลน
จากถนน 4 เลนก็จะขยายเป็น 8 เลน ซึ่งก็เริ่ม
ดำเนินการตามขั้นตอนไป และก็นั่นเองว่ามัน
จะต้องใช้เวลา ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ
ต้องรู้จักตัวตนพัฒนาตัวเอง พัฒนากลุ่มอาชีพ
พัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการภายใน
พื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะจะเป็น
ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนอยู่กับพี่น้องเกษตรกร
และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬสืบไป” นาย
ภคพลกล่าว

แจกพืชหมักศรจรยผู้มาร่วมงาน

นายมะนาย ราชู ชาวสวนยางพารา จาก
อ.แวง จ.นราธิวาส ผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่มีด
กรีดยางนกเงือก กล่าวว่า ในงานวันยางพารา
วันนี้ ถือเป็นโอกาสดี ได้งานนวัตกรรมใหม่มา
แนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับมีดกรีดยางที่ผลิต
ขึ้นให้เหมาะสม ง่ายต่อการกรีดยาง สามารถ
เปลี่ยนใบมีดได้ ไม่ต้องเสียเวลาลับมีดแบบ
เดิม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการกรีดยางให้ถูก
ตามหลักวิชาการ ที่จะทำให้ได้น้ำยางพารามาก
ขึ้น ยืดอายุต้นยางพารา เพราะปัจจัยสำคัญใน
การผลิตยางพารา คือการกรีดยาง เพราะหาก
มีการกรีดยางที่ผิดวิธี จะเป็นการทำลายต้นยาง
รวมถึงได้ปริมาณน้อย แต่หากมีมีดกรีดยางที่
เหมาะสม จะทำให้รวดเร็ว และได้น้ำยางมากขึ้น
ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกษตรกรให้ความสนใจ
ปัจจุบันกำลังเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรสวน
ยาง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิตให้กับเกษตรกร
ขณะเดียวกันที่บริเวณนิทรรศการเกษตร
มหัศจรรย์ เวลา 17.30 น. มีกิจกรรมแจก
พืชหมักศรจรยให้ประชาชนที่มาร่วมงานคัด
เลือกพันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในนิทรรศการเกษตร

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14563

หน้า: 1(ซ้าย), 9

Col.Inch: 169.79 Ad Value: 263,174.50

PRValue (x3): 789,523.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ปลื้มปิดฉากยิ่งใหญ่งาน'บึงกาฬ'ชาวสวนชู'โมเดล'แก้ปัญหาขาย

มหัศจรรย์ได้นำกลับไปรับประทาน หรือเพาะปลูกต่อไป ทั้งนี้ นายสุรพล พิทยาสกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.มติชน กล่าวว่า พืชทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการเกษตรมหัศจรรย์ แบ่งออกเป็นหลายหมวด อาทิ พืชกินได้ ผลไม้ขายดี ผลไม้อร่อยหรือแพงที่สุด ซึ่งจัดแสดงให้ชาวบึงกาฬได้ชมและชิมตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน และในวันสุดท้ายจะแจกให้ประชาชนนำไป ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ ผลไม้ พืช ตลอดจนดอกไม้ที่เป็นต้นๆ ซึ่งทุกพันธุ์ที่คัดมามีความพิเศษ และมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ โดยผู้ที่ได้รับเข้ารับการแจกพืชมหัศจรรย์ จะต้องมารับคู่มือ ก่อนจะนำเข้าไปในบริเวณของนิทรรศการ แล้วเลือกเอาเลย โดยจำกัดคนละ 3 ชนิด สำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมคือ ต้องการให้คนที่นำกลับไป หากเป็นพันธุ์พืชที่ปลูกได้ก็นำกลับไปเพาะปลูกต่อ เพราะบางพันธุ์เป็นพืชที่หายาก และมีราคาแพง ตลอดจนไม่สามารถพบได้ในท้องถิ่น เช่น สลจากประเทศอินโดนีเซีย มะละกอจาก จ.นครปฐม ต้นกาแฟจาก จ.เลย

มก.พนักำลิ่ง ก.เกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561 ชูแนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา การพัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0" พร้อมระดม 22 หน่วยงานในสังกัด โชว์นวัตกรรมด้านการเกษตรมาจัดแสดง เชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาเกษตรไทย

นายสัตวแพทย์อนันต์ย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานวันเกษตรแห่งชาติ เป็นงานสำคัญประจำปีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์ คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ เพื่อให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบยั่งยืน สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ และธุรกิจด้านการเกษตร ให้เกษตรกรในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าในเชิงคุณภาพได้ ที่สำคัญ ยังเป็นช่องทางให้นักวิชาการ นักวิจัย และเกษตรกร นำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศต่อไป

ด้าน ดร.ดำรงศรี ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้ธีมงาน "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0" ซึ่งได้เน้นนโยบายหลักการในการทำงานให้สอดคล้องศาสตร์พระราชา หลักการทำงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ หรือนำมาเป็นต้นแบบในการทำวิจัย การเรียนการสอนที่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง แต่ที่ยึดศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบ เป็นตัวตั้งในการตั้งโจทย์ เพื่อศึกษา วิจัย ให้ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ที่สำคัญนักวิจัย นักวิชาการ จะต้องลงพื้นที่จริงไปคุยกับเกษตรกรชาวบ้าน เพื่อนำปัญหาหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น ปรารถน์ชาวบ้านมาศึกษาค้นคว้าวิจัย และร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือร่วมกันพัฒนาต่อยอดงานวิจัย อันจะนำมา



ดร.ดำรงศรี ศรีพระราม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติให้มีความผาสุกและมีความยั่งยืนตลอดไป

โดยในงานดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัย ของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้นำไปบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาผลงานนวัตกรรมงานวิจัยในด้านต่างๆ จำนวน 100 ผลงาน ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนา

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14563

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 110.20 Ad Value: 121,220

PRValue (x3): 363,660

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: มก.ผนึกกำลัง ก.เกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561 ชูแนวคิด "ศาสตร์พระราชา..."



เศรษฐกิจไทยไป 4.0" มานำเสนอ สำหรับไฮไลท์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือการจัดแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยหรือผลงานที่พัฒนาต่อยอดใหม่ๆ ของนักวิจัย นักวิชาการภาครัฐและภาคเอกชนนำมาจัดแสดง เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วยนิทรรศการ "เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0" จำนวน 100 ผลงาน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและการแปรรูป 22 ผลงาน กลุ่มอาหาร 13 ผลงาน กลุ่มเครื่องจักรเครื่องมือ จำนวน 5 ผลงาน กลุ่มสิ่งแวดล้อม 6 ผลงาน กลุ่มสัตว์และประมง 15 ผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ผลงาน อาทิ กลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลของ มก. 12 ผลงาน กลุ่มภาคเอกชนที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย จำนวน 9 ผลงาน และกลุ่มหน่วยงาน มก. จำนวน 5 ผลงาน อาทิ UBI TM FIN FIN INNOVATION Cordybiotech

นอกจากนี้ ก็จะมีการสาธิตผลงานนวัตกรรม การฝึกอบรมหาวิชาชีพระยะสั้น การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2018



ผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet รวมทั้งการประกวดและการแสดง อาทิ แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ถ้วยไม้ ผลไม้ สัตว์เลี้ยง (แพะ แกะ) ปลูกผัก การจัดตู้ปลาสำหรับนักเรียนระดับต่างๆ กิจกรรมการจำหน่ายของชมรม สโมสร และร้านอาหารของนิสิตคณะต่างๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง และตลาดนัด 13 โซน เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร องค์กรการเกษตร มาจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เช่น ข้าวสาร มะขามหวาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป หอมกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเด่นของดังจาก 8 ตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดโบราณ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายจำหน่ายภายในงาน

ดร.ดำรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้มีเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้การพัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยี เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรการผลิตเงินตราและธนบัตร เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ในการซื้อสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 สามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันจากธนาคารต่างๆ และมีโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะผู้ใช้ SCB Easy App อีกช่องทางหนึ่งด้วย



รหัสข่าว: C-180124020016 (24 ม.ค. 61/02:02)

หน้า: 2/3

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธ 24 มกราคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14563

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 110.20 Ad Value: 121,220

PRValue (x3): 363,660

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: มก.ผั่นึกกำลัง ก.เกษตรฯ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561 ชูแนวคิด "ศาสตร์พระราชา..."

ในส่วนของการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมจัด ในวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจุฬารณทัศน์ศิลปศิลป์ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยมีการนำเสนอผลงานใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา จำนวน 341 เรื่อง แบ่งเป็นการบรรยาย 183 เรื่อง และภาคโปสเตอร์อีก 158 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีมอภิปราย การเสวนาพิเศษในประเด็นที่เป็นกระแสสังคมอีก 21 หัวข้อ โดยวันที่เปิดวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. และงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จะครบรอบ 75 ปี จะจัดประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ KU Presidents Forum: In Celebration on the 75th Anniversary of Kasetsart University โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ติดตามรายละเอียดงานวันเกษตรแห่งชาติได้ที่ www.ku.ac.th



อุตสาหกรรม... >8 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร



อุตสาหกรรม...สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ลุยยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน



บทความพิเศษ

“เกษตรมั่นคง ภาคเกษตรมั่นคง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมาย
สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20
ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกำ
หนดให้ปี 2560 ที่ผ่านมา เป็น “ปีแห่ง
การยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่
ความยั่งยืน” โดยให้ทุกหน่วยงานใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นใน
การขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย
ทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่ม
โอกาสทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันในตลาดโลก

ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้า การยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่การผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธ
ศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต โดยสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พร้อมพัฒนาคุณภาพ
การผลิตด้วยการส่งเสริมความปลอดภัย
กับสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน

ฐานสากลในระดับชุมชน และสนับสนุน
การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
เพื่อลดการใช้สารเคมี และเพิ่มมูลค่าสิน
ค้าเกษตร มีการเชื่อมโยงการผลิตทาง
การเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร ส่ง
เสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่ให้ผลตอบแทน
สูงโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสิน
ค้าทางการเกษตรด้วยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังส่งเสริมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานสากลสร้างความแข็งแกร่งของ
ตราสินค้าเกษตร



กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐด้วยการกำหนดให้มีการยกระดับตราสินค้าเกษตรมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ในสถาบันการเกษตร โดยส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพอันเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร” ขึ้น

ทั้งนี้ นายคณิศร ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสมุนไพร และการเย็บผ้า เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสมุนไพรและการเย็บผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย และงานฝีมือการเย็บผ้า จัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ



20 คน รวม 40 คน

กิจกรรมที่ 2 การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยงการค้าเน้นธุรกิจของสหกรณ์สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในระบบสหกรณ์เป้าหมายผู้รับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 80 คน

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต/สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และโคเนื้อ ซึ่งมีการจัดอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1

อบรมให้ความรู้การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ จัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 60 คน หลักสูตรที่ 2 อบรมให้ความรู้การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต/สร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง จัดอบรม 1 รุ่น จำนวน 40 คน หลักสูตรที่ 3 อบรมให้ความรู้การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต/สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา จัดอบรม 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน และหลักสูตรที่ 4 อบรมให้ความรู้การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตโคเนื้อ จัดอบรม 3 รุ่นๆ ละ 20 คน ทั้ง 4 หลักสูตร มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ฐานการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา
ลดต้นทุนในการผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม
ขึ้นให้กับสมาชิก

อย่างไรก็ดี สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอุดรธานี มีความเชื่อมั่นว่า หลัง
จากสมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการ
ของสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง จะ
ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต/การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าทางการเกษตรและสามารถ
นำไปปรับใช้ในการผลิต แปรรูปสินค้า
เกษตร อันเป็นการเพิ่มช่องทางการ
ตลาด และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน
ให้กับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิก
ต่อไป